

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC SƠ KẾT, BIỂU DƯƠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2016

Căn cứ chương trình hoạt động công đoàn năm 2016 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thiết thực kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), Ban Chấp hành Công đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết và biểu dương cán bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nhằm ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, đoàn viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời giới thiệu, nhân rộng các gương CBCCVC điển hình, tiêu biểu trong các tổ công đoàn.

- Đẩy mạnh việc vận động cán bộ, đoàn viên phấn đấu thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay là **“Tiết kiệm - Chủ động - Hợp tác - Chia sẻ – Trách nhiệm”** (theo Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ ngày 11/03/2013 của LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh).

- Đoàn viên CBVC tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, có ý thức tự giác, sức sáng tạo trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; là những tấm gương tiêu biểu tận tụy trong công việc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần làm cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

- Việc tổ chức sơ kết, tuyên dương phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, ý nghĩa, tiết kiệm; tránh việc tổ chức mang tính hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Nội dung:

Trong hội nghị sơ kết sẽ tiến hành biểu dương CBVC có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề làm theo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh là **“Tiết kiệm - Chủ động - Hợp tác - Chia sẻ – Trách nhiệm”**, thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực và đạt kết quả xuất sắc.

2. Đối tượng:

Là cán bộ công đoàn, công đoàn viên khối hành chính và khối giảng dạy.

3. Tiêu chuẩn:

Các Tổ Công đoàn bình chọn các cá nhân có thành tích nổi bật trong việc thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đoàn viên theo định hướng của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh là “**Tiết kiệm - Chủ động - Hợp tác - Chia sẻ – Trách nhiệm**”, cụ thể:

*** Về tiết kiệm:**

Tiêu chí chung: rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh về tác phong làm việc cần kiệm, tiết kiệm sức lao động, thời gian, tiền bạc; chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, đảm bảo ngày giờ công làm việc và giảng dạy; coi trọng chất lượng hiệu quả công việc; chống lãng phí, lãng phí, phô trương, hình thức.

*** Về chủ động:**

Tiêu chí chung: rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh về tác phong làm việc khoa học, chủ động, năng động, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận dụng và cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước theo chức trách được giao; phát huy tốt dân chủ, sự năng động, sáng tạo của CBVC.

*** Về hợp tác:**

Tiêu chí chung: rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh về tác phong tập thể – dân chủ, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp; giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực trong học tập, nghiên cứu khoa học nâng cao trình độ mọi mặt; chống chia rẽ, bè phái, cục bộ.

*** Về chia sẻ:**

Tiêu chí chung: rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh về tác phong chia sẻ với đồng nghiệp về những kinh nghiệm, sáng kiến trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, về những kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết công việc nhanh, hiệu quả, chất lượng; thể hiện tinh thần tương thân, tương trợ đồng nghiệp, hỗ trợ công việc cho nhau vì nhiệm vụ chung, không so đo, kèn cựa trong công việc.

*** Về trách nhiệm:**

Tiêu chí chung: rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh về tác phong quần chúng, trung với nước, hiếu với dân; nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ; liêm, chính; tâm huyết, tận tụy với nghề nghiệp; gương mẫu đi đầu trong thực hiện tự phê bình và phê bình và thực hiện nhiệm vụ; đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp; mạnh dạn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC.

Cụ thể:

+ **Đối với CBVC:** Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua năm học 2014-2015 và 05 tiêu chí trên thực hiện tốt.

+ **Đối với GVCH:** Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua năm học 2014-2015 và thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Tổ Công đoàn:

Tổ chức họp sơ kết và bình chọn cán bộ, đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Số lượng bình chọn từ 1 – 2 cá nhân tiêu biểu.

Thời gian gửi biên bản họp và danh sách trích ngang về Văn phòng Công đoàn trường **trước ngày 29/4/2016**.

Danh sách trích ngang thực hiện theo thứ tự ưu tiên có phần tóm tắt thành tích đề nghị các Tổ Công đoàn ghi tóm tắt, rõ ràng những thành tích nổi bật đạt được của cá nhân theo 5 tiêu chí. Nếu có các đề tài khoa học, giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật thì ghi cụ thể giá trị tiết kiệm và hiệu quả kinh tế đạt được.

2. Đối với Công đoàn trường:

Tổ chức họp sơ kết và biểu dương cấp trường.

Thành phần dự họp: BCH Công đoàn trường mở rộng đến các Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn và CBVC tiêu biểu được bình chọn biểu dương.

Thời gian: **Ngày 19/ 5/2016**.

Căn cứ kế hoạch này, đề nghị các tổ công đoàn khẩn trương báo cáo với cấp ủy và trao đổi với lãnh đạo đơn vị cùng cấp để triển khai thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Nơi nhận :

- Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP (để báo cáo);
- Đảng ủy, BGH (để báo cáo);
- BCH Công đoàn trường;
- Các Tổ trưởng Công đoàn (để thực hiện);
- Lưu VP CĐ

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Lê Anh Tuấn